

1 เมษายน 2568

## สรุปสาระสำคัญของรายงานอุปสรรคการค้าประจำปี 2025 ของสหรัฐฯ



**นัฐชาติ เมฆมาลี**  
CFA, FRM (ID: 31379)  
E-mail: nuttachart@trinitythai.com

เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบของประเทศต่างๆ ที่ถือเป็นอุปสรรคทางการค้า (Foreign Trade Barriers) โดยรายงานฉบับนี้ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) มีการอธิบายเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ มีการแสดงถึงอัตราภาษีเฉลี่ยที่ประเทศคู่ค้าบังคับใช้ รวมถึงอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี ตั้งแต่กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางอาหารที่เข้มงวด ไปจนถึงข้อกำหนดด้านพลังงานหมุนเวียนและกฎเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

ทั้งนี้ ในส่วนที่สหรัฐฯ ได้มีการประเมินถึงประเทศไทยนั้น มีสาระสำคัญที่พอสรุปได้สังเขปดังต่อไปนี้

### ข้อตกลงทางการค้า:

สหรัฐฯ และไทยได้ลงนามในกรอบข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุน (TIFA) ตั้งแต่ปี 2002 เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าและการลงทุน

### นโยบายการนำเข้า

อัตราภาษีนำเข้า:

- อัตราภาษีภายใต้ หลักการชาติที่ ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) ของไทยในปี 2023 อยู่ที่ 9.8%
- แบ่งออกเป็นสินค้าเกษตรที่อัตรา 27% และสินค้าอุตสาหกรรมที่อัตรา 7.1%

อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี:

- ข้อจำกัดการนำเข้า เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพที่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล
- ใบอนุญาตนำเข้า ที่บังคับใช้กับสินค้าบางประเภท เช่น ยา และอาหาร
- ค่าธรรมเนียมการนำเข้า สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามดุลยพินิจของหน่วยงาน

### พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า

เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้รับ แรงจูงใจทางการเงินจากการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาการรั่วซึม ทั้งนี้ ไทยได้ แก้ไขกฎหมายศุลกากรในปี 2017 แต่ยังคงมีความท้าทายอยู่

### อุปสรรคทางเทคนิคและสุขอนามัย

ผลิตภัณฑ์นม: กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการตลาดมีผลกระทบต่อสินค้านมจากสหรัฐฯ (มีผลบังคับใช้เดือนสิงหาคม 2025)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การนำเข้าเนื้อสัตว์: ไทยยังคงจำกัดการนำเข้าเครื่องในวัวที่ผ่านการใช้ beta-agonists และยังไม่อนุมัติให้ใช้ ractopamine ในเนื้อหมู

สัตว์ปีก: ไทยห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก

เนื้อสัตว์แปรรูป: มีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปจากสหรัฐฯ

### การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ไทยยังคงอยู่ใน รายชื่อเฝ้าระวังพิเศษ (Special 301 Watch List) ปี 2024 เนื่องจาก ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างแพร่หลาย (ทั้งทางออนไลน์และในตลาด เช่น สินค้าในห้าง MBK)

แม้จะมีความพยายามปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังคงมีปัญหากับซอฟต์แวร์เถื่อน การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ และสิทธิบัตรยา

### อุปสรรคด้านบริการ

บริการสื่อโซเชียล: การลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจโทรทัศน์ถูกจำกัดไว้ที่ 25%

บริการทางการเงิน: ธนาคารต่างชาติประสบปัญหาด้านข้อจำกัดใบอนุญาต และต้องดำเนินการประมวลผลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ

ธุรกิจประกันภัย: การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติถูกจำกัดที่ 25% แต่สามารถขอเพิ่มได้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ

### อุปสรรคด้านการค้าออนไลน์

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจถูกใช้เพื่อควบคุมเนื้อหาออนไลน์ และให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้

### อุปสรรคด้านการลงทุน

พระราชบัญญัติธุรกิจของคนต่างด้าว (FBA) จำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น โทรคมนาคม การธนาคาร และทรัพยากรธรรมชาติ

นักลงทุนสหรัฐฯ ที่ได้รับสิทธิภายใต้ สนธิสัญญาไมตรีฯ (Treaty of Amity) มีข้อยกเว้นบางประการ แต่ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดในบางอุตสาหกรรม

### สิทธิแรงงาน

ในปี 2020 สหรัฐฯ ได้ระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้โครงการ GSP ของไทยบางส่วน เนื่องจากความกังวลด้านสิทธิแรงงาน

มีการเสนอ แก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ปี 2024) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล แต่สิทธิพิเศษทางภาษียังคงถูกระงับบางส่วน

โดยสรุป เรามองว่ารายงานนี้ได้เน้นถึงอุปสรรคทางการค้าของไทย ที่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออก และการลงทุนของสหรัฐฯ เช่น ภาษีนำเข้า อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และข้อจำกัดด้านการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่สหรัฐฯ ต้องการผลักดันให้มีการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงตลาดและความโปร่งใส

ทั้งนี้ เป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งว่า เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ จะมีผลกระทบใดๆต่อการออกมาตรการ ภาษีตอบโต้ (Reciprocal tariff) ของสหรัฐฯ ที่รออยู่ในวันที่ 2 เมษายนนี้หรือไม่

**Corporate Governance Report Rating**

ช่วงคะแนน Score	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย	Description
90 - 100		ดีเลิศ	Excellent
80 - 89		ดีมาก	Very Good
70 - 79		ดี	Good
60 - 69		ดีพอใช้	Satisfactory
50 - 59		ผ่าน	Pass
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A	N/A

**Disclaimer :** การเปิดเผยผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสำรวจของ IOD เป็นการสำรวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน ผลสำรวจดังกล่าวเป็นผลการสำรวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการสำรวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด

**Anti-corruption Progress Indicators**

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
- ได้รับการรับรอง CAC

**Disclaimer :** การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดทำโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมีได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้ แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยมิได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน